

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

สำนักสาธารณสุข
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา

ที่ ขบ ๐๑๑๘/๕๕๖๕



๓๘๖๓

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

๑๐.๕๐

มี ๐๖ ก.ย ๒๕๖๕

ส่วนบริการสาธารณสุข

๑ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

รองนายกเทศมนตรีและบรรณารักษ์งาน

เลขรับที่ ๑๒๗๖

วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

เพื่อไวรัสโคโรนา 2019

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แบบประเมินและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ฉบับใหม่

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง, นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/ว ๔๙๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๑/ ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๑๘๐๑.๐๑/ ๕๗๓๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอเมืองชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติและราชกิจจานุเบกษา กล่าวถึงข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยการตรวจ ATK และมาตรการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ที่ต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) และต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และได้ดำเนินการปรับแบบประเมินและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับใหม่ในแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus

อำเภอเมืองชลบุรี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แบบประเมินและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับใหม่ และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ขอแสดงความนับถือ

นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน

นายอำเภอเมืองชลบุรี



เข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้ว และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ให้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยในทุกสัปดาห์ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (ชุดตรวจ ATK) รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย

(๓) ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ให้บริการเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้บริการได้เฉพาะผู้ให้บริการที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้วเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทุกรูปแบบ มีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19 ที่จะมีอาการรุนแรงหรือความเสียหายสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘) เลี่ยงการเข้าใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

ข้อ ๓ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วราชอาณาจักรยังมีความจำเป็นให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน ยกเว้นสถานที่ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังและเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้ว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี สามารถเปิดให้บริการได้โดยผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID - Free Setting) และต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามที่ราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้

(๑) การเปิดให้บริการ การจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านสามารถทำได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด

(๒) ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการจัดให้ผู้ให้บริการและบุคลากรในความพร้อมรับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งได้รับวัคซีน

ข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๔๕)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่คลี่คลายลง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาด และด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ยังคงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขได้ดำเนินการตามแผนงานเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ และเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) อันจะเป็นผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและการดำเนินชีวิตของประชาชนกลับสู่สภาวะปกติมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของนานาประเทศ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเห็นสมควรพิจารณาผ่อนคลายนโยบายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให้

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถไปลงคะแนน ณ คูหาเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อไป		
๒.	การบริหารจัดการ วัคซีน	ศปก.ศบค. รับทราบแผนการให้บริการวัคซีน โควิด - 19 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่ สธ. (คร.) เสนอ	ศปก.สธ.	

หมายเหตุ: ประเภทเรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ
การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน

ศปก.ศบค.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>- ยังคงจำนวนเงินประกันสุขภาพ ชาวต่างชาติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ USD</p> <p>- กำหนดให้สายการบินตรวจสอบ เอกสารต่างชาติที่ปรากฏตาม QR code ก่อน แล้วจึงสามารถออกใบ Boarding Pass ได้</p> <p>- เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยให้ทำการ ตรวจสอบและดำเนินการตามกระบวนการ เข้าเมืองตามกฎหมายต่อไป</p> <p>๑.๔.๕ พิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย เพื่อลด อุปสรรคสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการปรับมาตรการ เดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำให้มีความสอดคล้องกัน และไม่ เป็นอุปสรรคและสร้างภาระให้กับประชาชนและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>		
		<p>๑.๕ สปก.ศบค. พิจารณาเห็นชอบการขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคราวที่ ๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคต่อไป และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ระยะ Post - pandemic (Endemic approach) ตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ดังนั้น จึงเห็นควร นำเสนอที่ประชุม ศบค. พิจารณาในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป</p>	สปก.ศบค.	
		<p>๑.๖ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบมาตรการ ป้องกันโรคโควิด - 19 สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ทั้งนี้ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ</p>	กกต.	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๑.๔ ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการปรับมาตรการ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ตามที่ สธ.(คร.) เสนอ โดยการให้สังเกตอาการ ๑๐ วัน (ไม่กักตัว) และตรวจ ATK เมื่อมีอาการ บ่อยทางระบบทางเดินหายใจ ยกเว้นกลุ่มผู้ดูแล สัมผัสใกล้ชิด กลุ่ม ๖๐๘ และเด็กเล็ก ให้งดการ อยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าว ๑๐ วัน</p>	ศปก.สธ.	
		<p>๑.๔ ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการผ่อนคลา ยมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ ที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ ตามที่ สธ.(คร.) เสนอ สรุป สารสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๔.๑ รูปแบบการเข้าประเทศ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และ ๒) กลุ่มไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ตามเกณฑ์</p> <p>๑.๔.๒ ยกเลิกมาตรการกักตัว โดยกำหนดให้ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีผลตรวจ Professional ATK หรือ RT PCR ก่อนเดินทางถึงราชอาณาจักร ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง</p> <p>๑.๔.๓ ยั้งคงการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ แต่สำหรับคน ไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ณ ช่องทางเข้า ราชอาณาจักร</p> <p>๑.๔.๔ ปรับระบบ Thailand Pass ให้มีความ คล่องตัวมากขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- กรอกข้อมูลในส่วนของหนังสือ เติบทาง (Passport) การแจ้งผลการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจโควิด และประกันการเดินทาง- ให้ออก QR code หลังลงทะเบียน เสร็จทันที (ไม่มีการรออนุมัติ) เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบผลการรับวัคซีนได้	ศปก.สธ./ กบพ./ ศปก.กต/ ศปก.กก.	

ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>๑.๒.๔ ปรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) จาก ๑๒ เป็น ๑๗ จังหวัด</p> <p>๑.๒.๕ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้ ศปก.กก. และ ศบค.มท. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับระดับสถานการณ์ของจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) บางพื้นที่ ให้เป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ทั้งจังหวัด รวมทั้งการปรับจำนวนพื้นที่จังหวัดเผื่อสำรองให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการผ่อนคลายมาตรการของประเทศ โดยให้เสนอต่อ ศปก.สธ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ศบค. ต่อไป</p> <p>๑.๒.๖ ศปก.กก. ชี้แจงจังหวัดที่มีความพร้อมในการปรับเป็นพื้นที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวซึ่งจะแจ้งให้ ศปก.สธ. รับทราบต่อไป</p>		
	<p>๑.๓ ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการปรับมาตรการเพื่อเตรียมเปิดสถานบริการ สถานประกอบการ คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่ สธ.(คร.) เสนอ ซึ่งจะให้มีการอนุญาตให้เปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. โดยผู้ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนตามที่ทางราชการกำหนด รวมถึงผู้ให้บริการและสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนะให้ การกำหนดมาตรการสำหรับสถานที่ดังกล่าว จะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและไม่กระทบต่อผู้ประกอบการจนเกินไป รวมทั้งควรพิจารณา มาตรการเยียวยาสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบและยังไม่สามารถเปิดกิจการได้ ในปัจจุบันอีกด้วย</p>	ศปก.สธ./ ศปก.กก./ ศบค.มท./ กทผ.	

ผลประชุม สปก.ศบค.
 ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ศ้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุหพันธ์ มาตานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	๑.๑ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ประจำวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๕ ตามที่ สธ.(คร.) นำเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ สธ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็วเนื่องจากสัดส่วนวัคซีนที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการในแต่ละจังหวัด ประกอบกับ สธ. ได้รายงานแนวโนมั้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะ Post - pandemic (Endemic approach) ได้ก่อนวันที่ ๑ ก.ค. ๖๕ อีกด้วย	สธ./มท./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	
		๑.๒ ที่ประชุม สปก.ศบค. รับทราบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕ เป็นต้นไป ตามที่ สธ.(คร.) เสนอ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑.๒.๑ ไม่มีจังหวัดใดถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ๑.๒.๒ ปรับพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก ๖๕ เป็น ๔๖ จังหวัด ๑.๒.๓ ปรับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) จาก ๐ เป็น ๑๔ จังหวัด	ศปก.สธ./ ศปก.กก./ ศบค.มท.	



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๕๓๗๒

ถึง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 455
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

22/05-455

ที่	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คำเนิน การแล้ว
3	<u>กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling)</u> รับทราบสถานการณ์ Favipiravir/Remdesivir และการกระจายยา Remdesivir/Molnupiravir 76 จังหวัด ตามที่กลุ่มภารกิจ สำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงเสนอ มอบกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงนำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.สบค.) และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) เพื่อทราบต่อไป	/	

AK

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการเหตุการณ์



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 455
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

22/05-455

ร/ด	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	<p>กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)</p> <p>เห็นชอบในหลักการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แนวทางการเฝ้าระวัง การรายงานโรค และข้อเสนอสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ข้อเสนอแนะการตรวจ ATK เพื่อการเฝ้าระวังโรค และข้อเสนอแนะการตรวจ PCR for SARS-COV2 เพื่อการเฝ้าระวังโรค 2) มาตรการสำหรับผู้สัมผัสของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 3) แนวทางการจัดการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 4) การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ที่ราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค 5) มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง <p>ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ มอบกรมควบคุมโรคนำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	/	
2	<p>กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มอบกรมอนามัย กำหนดมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic Approach) โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยงขององค์กร เป็น 3 ระดับ คือ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข 2. มอบกรมการแพทย์สื่อสารแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาพยาบาลต่อไป 3. เห็นชอบในหลักการ <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 2) มาตรการภายใต้แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ <p>ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ มอบหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรมควบคุมโรค <ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามและสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - นำเสนอ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อพิจารณาต่อไป 2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /กรุงเทพมหานคร <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการและกำกับติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข - เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรเป้าหมาย 4. รับทราบการปรับมาตรการรองรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ มอบกรมควบคุมโรครับข้อเสนอแนะจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข 	/	/



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๙๙

ที่ สธ ๐๒๑๑/๑๑๙๙

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในทุกทวีป ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ติดตามการสั่งการ และการดำเนินงานต่อสถานการณ์ของโรค นั้น

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รำยละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้รายงานการดำเนินการตามข้อสั่งการในแบบรายงานตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

(นายธงชัย กิริติพงษ์พร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ข้อสั่งการฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



แบบรายงานผลฯ
ข้อสั่งการประจำวัน